

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Hiện nay việc xây dựng NTM cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, những xã đăng ký về đích năm 2018 khối lượng công việc còn rất lớn, những xã đăng ký về đích năm 2019 mức độ hoàn thành các tiêu chí còn thấp. Đối với những xã đăng ký đạt các tiêu chí của xã NTM nâng cao và kiểu mẫu, công tác đánh giá mức hoàn thành còn mang tính chất chủ quan, cảm tính, chưa có số liệu cụ thể, phương pháp đánh giá chưa khoa học, từ đó ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đối với các huyện NTM, số tiêu chí của các huyện đạt thấp, hầu hết mới đạt 5/9 tiêu chí.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xây dựng khu kinh tế trong thời gian qua; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển khu kinh tế

thời gian tới; kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế. Theo đó, ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1089/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai các công việc có liên quan, trong đó lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình và đang hoàn thiện các quy hoạch phân khu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh; các công việc liên quan đến xây dựng khu kinh tế Thái Bình; nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết của cấp ủy về xây dựng NTM, xây dựng khu

kinh tế Thái Bình nhằm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đến nay, Thái Bình đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu về xây dựng NTM đề ra trong Nghị quyết số 02 ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong khi đó, các tiêu chí về xây dựng NTM do Chính phủ mới ban hành yêu cầu cao hơn, nhiều tiêu chí thực hiện cần các cơ chế, chính sách cụ thể, mạnh hơn thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chính phủ cũng chỉ đạo từ nay đến năm 2020 không chỉ các xã mà các huyện có điều kiện cũng phải hoàn thành xây dựng NTM. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương và khẳng định sự cần thiết phải

ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là trong ban hành các cơ chế, chính sách, tập trung cao nguồn lực để thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện báo cáo, đề án đánh giá tình hình kết quả đạt được trong 8 năm xây dựng NTM, 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về xây dựng NTM, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó điều chỉnh lại mục tiêu, kế hoạch phù hợp, để ra các giải pháp hoàn thành mục tiêu trước năm 2020 hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Bởi Chính phủ đã cho phép Thái Bình được thực hiện nhiệm vụ quy

hoạch chung xây dựng khu kinh tế, thời gian báo cáo với Chính phủ trước tháng 8/2019, thời điểm đó nếu chuẩn bị kịp các quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, dịch vụ trong khu kinh tế vẫn có thể trình Chính phủ để triển khai thực hiện, chuẩn bị thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, dịch vụ. Việc ban hành nghị quyết cũng để tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong quy hoạch, xây dựng các cơ chế, chính sách, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân. Để sớm ban hành 2 nghị quyết trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng các báo cáo, đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, sau đó trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh Thái Bình) phát biểu: Việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định CPTPP là quyết định chính trị quan trọng, thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và Nhà nước vì lợi ích của đất nước nhưng quan trọng hơn là xây dựng cơ chế bảo đảm nâng cao năng lực cả chính quyền và doanh nghiệp để thực hiện thành công cơ hội mở ra. Việc thông qua Hiệp định sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho nước ta. Trước hết, đó là cơ hội mở rộng thương mại đầu tư với 3 thị trường mới đầy tiềm năng ở châu Mỹ; nâng cấp và làm sâu sắc thêm mối liên hệ cộng hưởng với 7 thị trường còn lại, trong đó có nhiều đối tác chiến lược quan trọng của chúng ta. Đây là cơ hội tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, có thêm việc làm cho người lao động, cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là cơ hội đa phương hóa các quan hệ kinh tế quốc tế, đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng phụ thuộc quá lớn của một vài thị trường, bảo đảm sự phát triển tự chủ và bền vững. Đại biểu đề nghị Quốc hội giao nhiệm vụ cho Chính phủ xây dựng và triển khai chương trình hành động bảo đảm thực thi hiệp định có hiệu quả với 3 yêu cầu cơ bản sau: một là, phải kịp thời sửa đổi cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan, không thể chỉ để tuồn tuột các cam kết trong hiệp định mà còn để ứng phó với các thách thức. Hai là, phải đẩy mạnh các phương án cụ thể, chúng ta không chỉ thực thi hiệp định một cách nghiêm túc mà còn phải biết thực thi một cách khôn ngoan, chủ động vận dụng theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến vì lợi ích của doanh nghiệp quốc gia, dân tộc. Ba là, chương trình hành động thực thi hiệp định cần nhấn mạnh công tác tổ chức thực hiện và hỗ trợ các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

khắc phục được; nhiều công dân trong độ tuổi lao động, học tập đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương, nhiều công dân còn thiếu thông tin, sai lệch cần bổ sung, sửa đổi... Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ triển khai Đề án còn chậm, biểu mẫu phục vụ thu thập thông tin dân cư còn thiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả triển khai Đề án.

Để việc thực hiện Đề án 896 đạt hiệu quả cao, UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo địa phương tiếp tục sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tùy tình hình thực tế lựa chọn cách thức, phương pháp khác nhau để tiến hành thu thập phiếu thông tin dân cư. Tập trung tuyên truyền kỹ, sâu các nội dung dữ liệu quốc gia dân cư đối với từng người dân về việc thông nhất các thông tin cá nhân trong giấy tờ công dân nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc cung cấp thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018

Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, sáng ngày 5/11, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018.

Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại", Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã tuyên truyền đến học sinh, giáo viên trong trường về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông; biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối với thanh thiếu niên. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cả bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Cũng trong sáng nay, đồng loạt các trường học trong tỉnh dành 1 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

ĐẶNG ANH

Truyền thông chăm sóc sức khỏe vị thành niên

Sáng ngày 5/11, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với Trường THCS Minh Tân tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa chủ đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho các em học sinh nhà trường.

Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa, các em học sinh được cán bộ truyền thông dân số Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng truyền đạt những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản; tìm hiểu sự phát triển và những thay đổi về thể chất cũng như tâm sinh lý trong lứa tuổi vị thành niên. Đồng thời hướng dẫn cho các em kỹ năng cơ bản để biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và phòng tránh bệnh tật. Đặc biệt, cán bộ truyền thông dân số còn nói chuyện về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, hướng dẫn cho các em biết về nhận biết hành vi nguy cơ và cách phòng tránh bị xâm hại tình dục. Qua đó, giúp các em có thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản để tự tin về bản thân, đồng thời tạo dựng mối quan hệ tình bạn trong sáng, giúp nhau cùng học tập tiến bộ.

HÀ DUNG

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá 150 triệu đồng
Mở thưởng ngày 04 tháng 11 năm 2018
Số trúng thưởng: 87994

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng - Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

KHAI MẠC HỘI CHỢ...

(Tiếp theo trang 1)

các hoạt động: hội thảo giới thiệu các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sản phẩm mới trong lĩnh vực nông nghiệp; hội nghị khách hàng, diễn đàn doanh nghiệp tự giới thiệu; biểu diễn thời trang, ca nhạc, giao lưu văn hóa dân gian...

Phát biểu khai mạc hội chợ, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hội chợ nhấn mạnh: Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2018 là sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, được tổ chức với quy mô lớn và có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương hiệu mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Hội chợ là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát

triển kinh tế của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý trong việc định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí cũng mong muốn, tại hội chợ này, các doanh nghiệp có điều kiện quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm được nhiều đối tác, ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Thông qua các hoạt động của hội chợ sẽ góp phần tạo cho nông dân có những định hướng mới về phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của các tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung và của Thái Bình nói riêng.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng tại hội chợ.

Ảnh: NGỌC LINH

Sàng lọc FDI

cho ngân sách nhà nước; không bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động; liên kết giữa khu vực FDI và khu vực trong nước chưa đạt như kỳ vọng, tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp thấp, giá trị gia tăng trên một đơn vị sản phẩm không cao; một số địa phương chưa chú ý tới vấn đề bảo đảm quốc phòng - an ninh tại một số địa bàn chiến lược và một số ngành, lĩnh vực nhạy cảm.

Đáng lưu ý, cùng với sự tăng trưởng của dòng vốn FDI vào Việt Nam đã kéo theo những lo ngại về sự phụ thuộc của nền kinh tế vào khu vực này, tỷ lệ đóng góp 20% trong GDP và 70% giá trị xuất khẩu của FDI có phần nào của doanh nghiệp trong nước không? Trong cuộc tổng điều tra kinh tế Việt Nam năm 2017, Tổng cục Thống kê lần đầu thực hiện điều tra về tình hình gia công hàng hóa với nước ngoài. Kết quả cho thấy: Năm 2016, có 1.740 doanh nghiệp Việt Nam đang thực hiện hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài nhưng tổng giá trị các doanh nghiệp Việt Nam thu được chỉ đạt 8,6 tỷ USD. Tổng giá trị nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho quá trình gia công, lắp ráp đạt 20,2 tỷ USD,

chiếm 11,5% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sản gia công, lắp ráp đạt 32,4 tỷ USD, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó, các doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị đạt 25,6 tỷ USD, chiếm tới 78,9% tổng giá trị hàng hóa sau gia công. Hầu hết sản phẩm sau khi gia công được xuất khẩu, chỉ có khoảng 3,9% trị giá hàng hóa sau gia công bán tại Việt Nam. "Những số liệu này cho thấy tính liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước còn yếu, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn gia công cho nước ngoài" Tổng Cục trưởng Thống kê Nguyễn Bích Lâm đánh giá.

Hướng đến FDI thế hệ mới

Bối cảnh thế giới, khu vực và những thành tựu cũng như bài học khi nhìn lại sự nghiệp 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam đang đặt ra cho đất nước những cơ hội và thách thức mới trong thu hút và sử dụng FDI thời gian tới, đòi hỏi phải có chiến lược dài hạn đối với việc thu hút, quản lý và sử dụng FDI.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, quan điểm nhất quán của Chính phủ là: Mặc dù, chưa

Chính sách pháp luật về ưu đãi đầu tư trong thời gian tới cần bảo đảm sự phát triển hài hòa, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Để thu hút đầu tư vào một ngành, lĩnh vực, trước tiên cần tạo sự thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua việc dỡ bỏ rào cản gia nhập ngành, minh bạch hóa thông tin chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện cơ sở hạ tầng trước khi phải sử dụng đến biện pháp ưu đãi đầu tư. Cần đánh giá tác động trong quá trình ban hành chính sách ưu đãi đầu tư ở cả góc độ tích cực và tiêu cực để có cơ sở thẩm định, thẩm tra và thông qua dự án. Các chính sách ưu đãi đầu tư cần hết sức chú ý đến việc bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng về điều kiện, tiêu chí, thủ tục để hưởng ưu đãi.

(Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

có sự phát triển đồng đều giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, tuy nhiên cả hai khu vực này phải phát triển mạnh lên, phải kết nối được với nhau. Để làm được điều này, Việt Nam phải thu hút FDI có chọn lọc hơn. Cụ thể: chọn lọc FDI đầu tư vào những ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam, như nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm các tiêu chuẩn và thân thiện với môi trường. Tăng cường năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đáp

ứng điều kiện tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu để doanh nghiệp FDI sẵn sàng liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. "FDI là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam và bất cứ bộ phận doanh nghiệp nào cũng có mặt tiêu cực và hạn chế. Điều quan trọng là làm thế nào để khai thác được mặt tích cực và khắc phục mặt chưa tốt của mỗi khu vực doanh nghiệp" - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo tổng kết 30 năm thu hút FDI, trình Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam sẽ có chính sách mới, định hướng mới và "bộ lọc" mới, chuyển từ thu hút FDI thụ động sang chủ động, chủ trọng theo hướng lan tỏa, chuyển giao công nghệ và kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Đáng chú ý, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ xây dựng công cụ quản lý FDI bằng bộ chỉ số để có cơ sở đánh giá toàn bộ từ quá trình hoạt động xúc tiến đầu tư, cấp ưu đãi đầu tư đến hiệu quả thu hút và sử dụng vốn FDI. Tất cả sẽ được lượng hóa, giúp các địa phương dễ dàng hơn trong việc đưa ra lựa chọn của mình.



Ảnh minh họa